

เส้นทางสู่ผู้ว่าฯ กปน. คนที่ 14



ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ว่าการการประปานครหลวงคนที่ 14 คือ นายเจริญ ภัสระ ที่ ครม. มีมติแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 แทนนายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 ซึ่งนายเจริญ ภัสระ มีประวัติที่น่าสนใจดังนี้

นายเจริญ ภัสระ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ปัจจุบันอายุ 56 ปี ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ อำเภอรัตถุมิ จังหวัดสงขลา

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2517 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาเมือง) (เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2536 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง พ.ศ. 2541 วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง พ.ศ. 2550 การป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกราช วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

เริ่มเข้าทำงานที่ กปน. เมื่อ พ.ศ. 2518 โดยเริ่มต้นจากการเป็นวิศวกรฝึกงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเส้นแรกของ กปน. ควบคุมการก่อสร้างวางท่อประธานและเป็นวิศวกร 7 ศูนย์ปฏิบัติการ กปน. ที่มีหน้าที่ประสานงานและดูแลแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของผู้ใช้น้ำ จากนั้นได้

เลื่อนไปเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างสรรค์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แล้วย้ายไปเป็นผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ก่อนที่จะออกไปเป็นผู้อำนวยการกองบริการ ที่สำนักงานประปาสาขาพญาไท และย้ายไปเป็นผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวและตากสินแล้วเลื่อนขึ้นเป็นผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาทากสิน และเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้จัดการภาค 1 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) และรองผู้ว่าการ (บริหาร) ซึ่งทุกที่ที่ไปได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาว่า เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความคิดก้าวหน้า ชอบสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมในทุกหน่วยงานที่ไปอยู่



สำหรับกิจกรรมหรือราชการพิเศษที่ได้ปฏิบัติมา ได้แก่ การเป็นกรรมการบริหารสหภาพแรงงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2520 – 2524 ★ เลขานุการศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ำ การประปานครหลวง พ.ศ. 2537 ★ คณะอนุกรรมการศึกษาปัญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ ในคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2545 ★ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานตอนบน) ในคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548 ★ กรรมการสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ★ กรรมการมูลนิธิใบไม้เขียว พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ฯลฯ นอกจากนี้ได้ร่วมเป็นประธานและคณะทำงานในโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานของ กปน. มาโดยตลอด

